



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๓/ว ๕๐๘๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ตามนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐมนตรีช่วยว่าการ - กระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ในที่ประชุมเชิงวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยให้ความสำคัญในการกำหนดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการและนำแนวทาง “ประชารัฐ” เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการนี้ จังหวัดยโสธร ได้แจ้งแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

๑. การสร้างเสริมจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

๑.๑ ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ภาศิเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปี

๑.๒ ให้หน่วยงานจัดให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในองค์กรภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ศึกษาวินัยและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

๒. พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย โดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมายจังหวัดยโสธรซึ่งมีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการ และแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

๓. การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ โดยให้แขวงทางหลวงชนบทยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร ดำเนินการสำรวจและการแก้ไขด้านกายภาพถนน วิศวะกรรมจราจร จุดเสี่ยง และจุดอันตราย รวมทั้งกำกับ ดูแลถนนที่อยู่ใความรับผิดชอบให้มีความปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางประชุมพร กวีกรรม)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร